

Số: **11957/BCT-ĐTĐL**Hà Nội, ngày **23** tháng **11** năm **2015**V/v phối hợp thực hiện chính sách chi
trả dịch vụ môi trường rừng

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Công Thương nhận được văn bản số 8815/BNN-TCLN ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ và Quyết định số 2046/QĐ-BCT ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện, Bộ Công Thương đã và đang rà soát, đôn đốc các nhà máy thủy điện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đúng quy định cho các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng theo số liệu thống kê về số tiền dịch vụ môi trường rừng phải nộp, đã nộp và còn nợ đọng của các chủ đầu tư nhà máy thủy điện trì hoãn việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng mà Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam cung cấp; chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thanh toán theo đúng hợp đồng, đúng quy định tiền dịch vụ môi trường rừng trong hợp đồng mua bán điện cho các nhà máy thủy điện; cung cấp cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các thông tin về thực hiện việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của các chủ đầu tư nhà máy thủy điện mà Bộ Công Thương đã đôn đốc thực hiện.

Ngày 06 tháng 11 năm 2015, Bộ Công Thương (Cục Điều tiết điện lực) đã có cuộc họp với Tổng cục Lâm nghiệp về việc phối hợp thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện việc phối hợp trong công tác chỉ đạo các nhà máy thủy điện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng như đã thực hiện trong thời gian qua.

Để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng cục Lâm nghiệp hoặc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam định kỳ hàng Quý (vào tháng 01, tháng 4, tháng 7, tháng 10) cung cấp cho Bộ Công Thương số liệu thống kê về số tiền dịch vụ môi trường rừng phải nộp, đã nộp và còn nợ đọng của các chủ đầu tư nhà máy thủy điện trì hoãn việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng; đôn đốc các đơn vị nhận ủy thác thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đã được quy định trong Hợp đồng ủy thác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Lưu: VT, ĐTĐL.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG****Hoàng Quốc Vượng**